

**BỘ XÂY DỰNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6196/BXD-KTXD

*Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020*

V/v Xác định và quản lý chi phí công tác lặn để duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Bắc Nam Hà.

Kính gửi: Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 710/BNH-KH ngày 30/10/2020 của Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà đề nghị hướng dẫn xác định và quản lý chi phí công tác lặn để duy tu, sửa chữa công trình thủy lợi Bắc Nam Hà. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 710/BNH-KH, công việc lặn vớt rác, lặn kiểm tra lưới chắn rác buồng hút máy bơm, lặn sửa chữa khi có sự cố các tổ máy bơm là các công việc duy tu, sửa chữa công trình, có tính chất tương tự như công tác duy tu đường thủy nội địa. Do đó:

1. Trường hợp lựa chọn nhà thầu thực hiện công việc này như các công tác xây dựng cơ bản thì việc Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà dự kiến vận dụng phương pháp lập dự toán xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng để xác định dự toán chi phí như nêu tại văn bản số 710/BNH-KH là có cơ sở.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định việc vận dụng phương pháp lập dự toán, việc vận dụng chi phí chung của công tác duy tu đường thủy nội địa để lập và quản lý chi phí công tác lặn vớt rác, lặn kiểm tra lưới chắn rác buồng hút máy bơm, lặn sửa chữa khi có sự cố các tổ máy bơm đảm bảo phù hợp điều kiện đặc thù của công việc, các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi và các quy định khác có liên quan.

2. Trường hợp công việc trên được Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà thực hiện theo hình thức cung cấp dịch vụ công hoặc tự thực hiện theo nhiệm vụ thường xuyên, thì đề nghị Công ty căn cứ quy định, quy trình quản lý chi phí áp dụng cho công việc đó và các quy định

của pháp luật khác có liên quan để xác định, quản lý chi phí cho phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Nam Hà nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.

*Nơi nhận:*

Như trên;

TT Lê Quang Hùng (đề b/c)

Lưu: VT, Cục KTXD, Tr.

**TL. BỘ TRƯỞNG**  
**KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG**  
**PHÓ CỤC TRƯỞNG**

(đã ký)

**Trương Thị Thu Thanh**